

ส่วนวิศวกรรมและสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 หน้า 6 มูลค่าข่าว 179,766.-

ประกาศผลผู้ชนะในรายการ “Nissan e-POWER Challenge 2024 : The One and Only” การแข่งขันระดับประเทศ ที่ให้ทีมนักศึกษาร่วมพัฒนาแผนการตลาดเชิงสร้างสรรค์ และผลิตวิดีโอเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยี อี-พาวเวอร์ของนิสสัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้



ผ่านประสบการณ์จริงในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทั้งความคิดสร้างสรรค์ และการวางกลยุทธ์

ทีมนักศึกษาได้รับคัดเลือกให้นำเสนอแนวคิดในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นในงานบางกอกอินเตอร์เนชันแนล มอเตอร์โชว์ ที่ผ่านมา โดยทีมชนะเลิศระดับประเทศในปีนี้ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้รับทุนการศึกษา พร้อมทริปพิเศษไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่นิสสันในโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและเพื่อน ๆ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งทีมนี้อีกยังมีผลงานที่ได้รับยอดเยี่ยมสูงสุด จนได้รับรางวัล NISSAN



มหาสารคาม จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากภาคใต้ จิรัชย์ จันทร์ศรี ตัวแทนทีมชนะเลิศ กล่าวไว้ ขอขอบคุณนิสสันที่ได้ให้โอกาสกับเรา การ



ขบมันส์ ประชันไอเดีย



e-POWER Challenge Popular View เป็นครั้งที่ 2

ตัวแทนจากภาคเหนือ คือ ทีมมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามมาด้วยอีก 3 ทีมที่ได้รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมมหาวิทยาลัย

ได้มาร่วมกิจกรรมนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ ได้พบกับผู้บริหารและพนักงานของนิสสันที่นี่ ซึ่งทำให้ได้แรงบันดาลใจหลายเรื่อง ได้รู้จักประวัติศาสตร์ความเป็นมา ได้เห็นอนาคตในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่น่าสนใจ ทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับแบรนด์มากขึ้น ที่สำคัญคือ ตอนที่ร่วมโครงการ Nissan e-POWER Challenge เราได้รู้จักเทคโนโลยีอี-พาวเวอร์ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญเหมาะกับยุคปัจจุบัน มีความพิเศษเฉพาะตัว มีความคล่องตัว ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ดี พอได้เห็นนวัตกรรมเทคโนโลยีอี-พาวเวอร์ล่าสุดที่ญี่ปุ่น พวกเรายิ่งรู้สึกประทับใจและมีแรงบันดาลใจมากขึ้นอีก.